

## เรื่อง ประธานอาเซียน

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากที่กล่าวปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วสมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งมอบค้อนสัญลักษณ์ประธานอาเซียนให้แก่ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หลังจากรับมอบหน้าที่ประธานอาเซียน วิโดโด กล่าวว่า อาเซียนต้องไม่เป็น “หุ่นเชิดหรือตัวแทน” ให้กับ “มหาอำนาจ ประเทศใดก็ตาม” และต้องเพิ่มความร่วมมือกัน ไม่ให้บรรดาประเทศขนาดใหญ่อาศัยภูมิศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นสมรภูมิ “สงครามเย็นครั้งใหม่”



อินโดนีเซียนำเสนอแนวการขับเคลื่อนอาเซียนภายใต้ ธีม “ASEAN Matters : Epicentrum of Growth” หรืออาเซียนที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเจริญเติบโต โดย ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด หรือโจโกวี ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า “อาเซียนต้องเป็นภูมิภาค ที่มีเสถียรภาพและสันติภาพ เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้ โลกมีเสถียรภาพ บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างทั่วถึงและรักษาความเป็นกลาง อาเซียนต้องสร้างเกียรติภูมิ ให้แก่ภูมิภาคด้วยการส่งเสริมคุณค่าด้านมนุษยธรรมและประชาธิปไตย”

ด้านเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีโจโกวี ตั้งเป้าให้อาเซียน “เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่ของอาเซียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้อาเซียนผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ด้วยวิถีอาเซียน” ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงถดถอย ยังไม่ฟื้นตัว จากผลของการระบาดโรคโควิด-๑๙ ประกอบกับการขาดเสถียรภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ และสงครามในหลายภูมิภาค เป็นโอกาสสำคัญของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในการช่วงชิงพื้นที่ในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยการเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย และมีเสถียรภาพสำหรับเป็นฐานการลงทุน การผลิต และการส่งออกวัตถุดิบป้อนสู่ตลาดโลก เช่นเดียวกับโอกาสในการช่วงชิงพื้นที่ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ที่ไม่อาจมองข้ามได้

อินโดนีเซียมีแนวโน้มว่าจะให้ความสำคัญกับการนำอาเซียนไปให้ถึงเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๖๘ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางดิจิทัล (digital connectivity) และการค้า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนผ่านไปอาศัยการติดต่อธุรกรรมทางดิจิทัล และพึ่งพาระบบไซเบอร์ ด้วยอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้น



## ประวัติประธานอาเซียนคนปัจจุบัน (๒๕๖๖)

โจโก วิโดโด (อินโดนีเซีย : Joko Widodo) เป็นประธานาธิบดี อินโดนีเซียคนที่ ๗ และคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซีย เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงจาการ์ตา



ก่อนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย-ต่อสู้ โดยได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และเข้ารับสาบานตนรับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ปีเดียวกัน ด้านชีวิตส่วนตัว โจโก วิโดโด สมรสแล้ว มีบุตร ๓ คน และมีความชื่นชอบในดนตรีร็อก โดยเป็นแฟนเพลงของวงเมทัลลิกา แลมป์ ออฟ ก๊อต เลต เซพเพลิน และนาปาล์ม เดธ นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo) หรือ “โจโกวี (Jokowi)” ซึ่งได้รับสมญานามว่า “โอบามาแห่งแดนอิเหนา” เป็นอดีต

เซลล์แมน ขายเฟอร์นิเจอร์ เกิดในเขตชุมชนแออัดบริเวณริมแม่น้ำ ก่อนเป็นนายกเทศมนตรีเมือง Surakarta และผู้ว่าการมหานครจาการ์ตา เขาโดดเด่นจากการแสดงทัศนคติ “Can do” ภายใต้การแสดงออกถึงความจริงใจ มือสะอาด ถึงลูกถึงคน เข้าถึงคนธรรมดา ในยุคการเมือง “inclusive” ที่ประชาชนตื่นตัวในสิทธิของตนเอง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยน ผ่านผู้นำโดยกระบวนการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง “โจโกวี” โอบามาแห่ง “แดน อิเหนา” ไม่เพียงรูปร่าง หน้าตา สีสัน และบุคลิกหนุ่มลูกทุ่งพร้อมลุยทุกที่ การเป็นนักการเมืองติดดินของนายโจโกวี ที่คล้ายคลึงอดีตประธานาธิบดีบารัก โอบามา เท่านั้น หากแต่ประวัติที่ไม่ได้มาจากชนชั้นสูงทางการเมืองและการทหาร เริ่มชีวิตด้วยการปากกัดตีนถีบเช่นเดียวกับพี่น้องร่วมชาติ ทำให้นายโจโกวี ถูกจับตามองในทุกแง่มุม ตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดี ไม่ว่าจะเป็ผลงาน การตัดสินใจ ทำที่ ถ้อยแถลงอย่างตรงไปตรงมาในหลายเหตุการณ์ด้วยบุคลิก แนวความคิด และการเป็นคนติดดินของ โจโกวี ในช่วงที่ทำหน้าที่ประธานอาเซียนนี้ คงจะได้แสดงบทบาท ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย ROAD MAP ที่วางไว้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของอาเซียนในเรื่องประเทศเมียนมาได้สำเร็จ

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล

ที่มา : วิถีปัญญา ฉบับประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖

ข้อมูลจาก : WWW.prachatai.com, WWW.itd.or.th, WWW.vovworld.vn/th, WWW.the101.world, WWW.thematter.c